
BORGARRÁÐ 14. nóvember 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
málefni Skerjafjarðar í kosningu um Hverfið mitt - R19110128

1. Hvers vegna er spurning um málefni Skerjafarðar, lýsing við göngustíg,  í flokknum 
Vesturbær, í kosningunni um mitt hverfi? 2. Hvers vegna er spurt um lýsingu við Ægisiðu 
þegar i raun er verið að tala um Skildinganes, samkvæmt mynd og lýsingu með spurningunni? 
3. Hvers vegna er stöðugt verið að spyrja um þetta mál þegar bæði íbúar Vesturbæjar og 
Skerjafjarðar hafa hafnað henni ítrekað í sömu könnunum? 4. Er vitað hvert kolefnisfótspor 
er af lýsingu sem þessari?


